

ประเภทโครงการ

การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

- จัดอบรม ประชุม ชี้แจง
- จัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ
- อื่น ๆ

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปตำบลนาคู (ศปป.ต.นาคู)

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

035-793053-4



การจัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

ตามนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)





เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มี
หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
สำคัญเร่งด่วนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
ตามนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่ง
แนวทางปฏิบัติที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ให้ทุก
จังหวัดจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารัก
สามัคคีกัน นั้น กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐและมีอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สมควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชาติเพื่อสร้างบรรยากาศของความปรองดอง
ความรักสามัคคีกันของคนในชุมชนท้องถิ่น



ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายเร่งด่วน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
กระทรวงมหาดไทย จึงให้จังหวัดแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางโดย
เคร่งครัด

นายวัลลภ พริ้งพวงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า หลังคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เดินทางสร้าง
ความสมานฉันท์ปรองดอง ด้วยการมอบหมาย
ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. จัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป หรือ
ศปป. ในทุกจังหวัด และลงไปยังระดับอำเภอ
แล้ว ยังต้องการขยายไปยังระดับท้องถิ่น หรือ
สถาบันที่เล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุดอย่างชุมชน



และครอบครัว จึงเดินทางจัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น โดยมี
นายกเทศมนตรี หรือนายกองค้การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการสร้าง
บรรยากาศให้คนในพื้นที่ที่มีความเห็นต่าง ได้
หันหน้ามาคุยกัน อาทิ การจัดทำกิจกรรม
สาธารณะ โดยเชื่อว่าการได้ใช้เวลาทำ
กิจกรรมร่วมกันจะละลายพฤติกรรม และเกิด
การยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น ตั้งเป้าตั้ง
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นให้ครบ
ทุกแห่งภายในเดือนมิถุนายนนี้

